

SAO HẠN TUỔI MẬU THÂN NĂM 2019

NAM KẾ ĐÔ, NỮ THÁI DƯƠNG



SAO CHIẾU MỆNH MẬU THÂN NĂM 2019

Nếu như nam mệnh gặp phải nhiều hạn ách tai ương vì bị hung tinh Kế Đô chiếu mạng thì mệnh nữ lại gặp được nhiều thuận lợi trong cuộc sống khi được Thái Dương chiếu mệnh trong năm 2019. Để biết thêm chi tiết, mời các bạn cùng tiếp tục đón xem bài viết này:

Sao chiếu mệnh Mậu Thân năm 2019 nam mạng.

SAO CHIẾU MỆNH NAM MỆNH

*Kế đô sao ấy dài đông
Chia tay đôi ngả không mong tao phùng
Tháng ba tháng chín bão bùng
Nhức tai đau óc khôn cùng xác thân*

- **Sao chiếu mệnh:** Năm nay Quý bạn gặp sao Kế Đô chiếu mạng, thường sinh tai tiếng, thị phi, tinh thần rối rắm, bệnh nạn quây nhiễu. Sao Kế Đô thuộc hành Kim, đối với mệnh Kim không gây nhiều ảnh hưởng. Nhờ vậy những hư hại tương đối nhẹ nhàng.
- **Vận hạn:** Năm nay quý bạn mắc phải Hạn gặp Địa võng, cuộc sống hầu như bị vây hãm bởi những nỗi phiền lo lắng. Vì thế, tính toán khó được thông suốt, bệnh hoạn cũng dễ phát sinh.
- **Tứ trụ:** Về Tứ Trụ, với Thiên Hư, Địa Lợi: Tuy bản mệnh thì vững nhưng do không hợp thời cho nên đầu năm tất cả mọi công việc đều gặp khó khăn, tất cả các công việc tiền bạc đều do một mình bản thân cố gắng chứ không nhờ vả được anh em bạn bè

Kết luận:

Xem [tử vi 2019 tuổi Mậu Thân Nam Mạng](#) dựa trên sự phối hợp các yếu tố, đứng về mặt Ngũ Hành để luận giải, năm nay Can Kỷ thuộc Âm, Ngũ Hành hợp Thổ. Hậu vận là Thiếu Gốc, Thổ vận bất cập. Đối với Quý bạn, mạng Thổ, gặp Mộc là tương khắc biểu hiện một năm gặp nhiều khó khăn công việc làm ăn có nhiều bất lợi nên quý bạn cần chú ý. Sao Hạn kém biểu hiện cuộc sống khó khăn, công danh giao đạo rối rắm, có thể xảy ra những việc chẳng lành như tranh chấp, nạn tai... càng làm cho cuộc sống thêm căng thẳng, cần giữ tâm lành, ý thiện, “An phận thủ thường” mới có thể hóa giải các chương ngại từ bên ngoài và cả bên trong.

Cách giải hạn

Mỗi tháng vào ngày 18 âm-lịch dùng 21 đèn cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng chánh Tây mà khấn vái : "Thiên Cung Phân Vỹ Kế Đô Tinh Quân" , thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

► Xem chi tiết hơn: [Sao Kế Đô năm 2019](#)

Sao chiếu mệnh Mậu Thân năm 2019 nữ mạng.

SAO CHIẾU MỆNH NỮ MỆNH

*Thái dương chiếu mệnh năm nay
Tháng mười tháng sáu có mà tiền vợ
Cầu trời lạy phật na mô
Sao tốt ở phải cây khô ra chồi*

- **Sao chiếu mệnh:** Quý bạn gặp sao Thái Dương chiếu mạng nên sẽ có nhiều cơ hội tốt để phát huy khả năng của mình, giúp cho công việc đạt được kết quả tốt. Nếu có khó khăn cũng sẽ gặp quý nhân giúp đỡ để đạt được thành công.
- **Vận hạn:** Với Hạn gặp Địa võng, cuộc sống của quý bạn luôn ở trong trạng thái lo lắng, muộn phiền. Điều này khiến cho toan tính khó được thông suốt, bệnh tật cũng từ đó mà sinh ra.
- **Tứ trụ:** Về Tứ Trụ, với Thiên Thắng, Địa Lợi: tuy có gặp khó khăn trong công việc nhưng vẫn sẽ có thành công. Gia đạo yên vui, hưng vượng.

Kết luận:

Xem [tử vi tuổi Mậu Thân 1968 năm 2019](#) phối hợp các yếu tố trên: đứng về mặt Ngũ Hành để luận giải, đối với quý bạn mạng Thổ, gặp năm Mộc là tương khắc tuy nhiên lại được vận niên sao hạn tốt lại bù trợ cho nên công việc làm ăn gặp nhiều may mắn tiền bạc hanh thông, công danh sự nghiệp có nhiều sự tăng tiến.

Cách giải hạn

Mỗi tháng vào ngày 27 âm-lịch dùng 12 đèn cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng Đông mà khấn vái : "Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân", thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

► Xem chi tiết hơn: [Sao Thái Dương năm 2019](#)

Mong rằng với những thông tin hữu ích về sao chiếu mệnh tuổi Mậu Thân năm 2019 trên đã giúp bạn nắm bắt được vận mệnh của mình, đồng thời sẽ có những bước đi phù hợp với hoàn cảnh cuộc sống và khả năng của mình. Chúc các bạn một năm mới An Khang và Thịnh Vượng.